

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2556

เดือนจำหน่ายข้าวขาดทุนหนัก สต็อกล้นโลก

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวเตือนว่ารัฐบาลจะเผชิญกับภาวะการขาดทุนจากโครงการรับจำนำมากขึ้น หากไม่ลดราคาปรับจำนำ เนื่องจากขณะนี้เกิดภาวะข้าวล้นโลกเนื่องจากผลผลิตออกมามาก แต่หาคนซื้อได้น้อยลง

"ปัจจุบันสถานการณ์ค้าข้าวในตลาดโลกมีความตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวที่ลดลงและผู้ส่งออกข้าวในประเทศต่างๆ ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น เช่น หลายประเทศในละตินอเมริกาวางแผนที่จะส่งข้าวหนึ่งไปขายยังแอฟริกาในระยะเวล่อีก 2 ปีข้างหน้า ขณะที่เวียดนามเองก็มียบประมาณในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวปีละ 3 พันล้านบาท ในขณะที่ไทยมียบประมาณด้านนี้เพียง 300 ล้านบาท" นายสมพร กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง "เปิดปมนโยบายข้าวไทย" จัดโดย ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากข้อมูลของสถาบันฯ พบว่าตลาดข้าวไทยในปี 2555 เทียบกับปี 2554 หดตัวลงในทุกตลาดการค้าทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า เช่น ตลาดเอเชียปริมาณลดลง 64.8% มูลค่าการส่งออกลดลง 54.03% ตะวันออกกลางปริมาณลดลง 14.5% และมูลค่าลดลง 2.75% และตลาดเอเชียตะวันออกปริมาณลดลง 39.43% และมูลค่าการส่งออกลดลง 30.41%

"สาเหตุที่ปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลง เนื่องจากหลายประเทศเริ่มส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อบริโภคเองภายในประเทศ และการเก็บสต็อกข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่อยู่ในอัตราสูง"

นายสมพร ยกตัวอย่างจีนมีสต็อกข้าว 45.02 ล้านตัน อินเดีย 25.10 ล้านตัน อินโดนีเซีย 4.5 ล้านตัน ขณะที่ไทยมีประชากรน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ก็มีสต็อกข้าวไม่ต่ำกว่า 17 ล้านตัน ซึ่งการที่ตลาดข้าวรับรู้ปริมาณสต็อกข้าวจำนวนมากส่งผลกระทบต่อราคาข้าวไม่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีทิศทางราคาที่ปรับตัวลดลงในบางช่วงเวลา

"ปริมาณข้าวเปลือกในสต็อกของรัฐบาลน่าจะสูงถึง 37 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากเพราะทั่วโลกมีการขายข้าวเพียงปีละ 32 ล้านตัน การเก็บข้าวมากๆ ทำให้โรงสีหลายแห่งของไทยขยายความจุจากเดิมที่โรงสีทั่วประเทศมีความสามารถในการเก็บข้าวได้เพียง 30 ล้านตัน แต่ในขณะนี้มีการขยายความจุในการเก็บข้าวไปเป็น 70 ล้านตัน"

นายสมพร กล่าวว่า โรงสีขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการขยายความจุในการเก็บข้าว ซึ่งเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บข้าว ขณะที่โรงสีขนาดเล็กและโรงสีชุมชนไม่ได้ประโยชน์มากนัก

เมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะมีการประมูลข้าวในสต็อกเพื่อส่งออก พบว่า ราคาข้าวในตลาดโลกลดลง และข้าว 5% ของไทยปรับลดลงจากประมาณ 550 ดอลลาร์ต่อตัน เหลือ 525 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยอยู่ที่ประมาณ 799 ดอลลาร์ต่อตัน หรือ 24,777 บาทต่อตัน แบ่งเป็นต้นทุนของข้าวเปลือก 23,077 บาทต่อตัน ค่าสีแปรสภาพ 500 บาทต่อตัน ค่าการตลาด 1,200 บาทต่อตัน

"ราคาข้าวส่งออกของไทยจึงติดลบเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนที่ 274 ดอลลาร์ต่อตัน หรือขาดทุนที่ราคาต้นทุนละเกือบ 9,000 บาท"

นายสมพร กล่าวว่า หากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจำนำข้าวการใช้เงินในโครงการนี้จะอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยจากการตรวจสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ล่าสุด พบว่าโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2554 มีการใช้เงินในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 6.7 แสนล้านบาท หากนโยบายนี้ยังถูกใช้ในปีต่อไป จะต้องใช้เงินปีละประมาณ 3 แสนล้านบาท

"หากรัฐบาลนี้บริหารประเทศอีก 2 ปี จะใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวมากกว่า 1 ล้านล้านบาทในโครงการนี้"

หนังสือเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าจากสภาพอากาศในเอเชียที่เอื้ออำนวย ประกอบการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ กำลังทำให้เกิดสถานการณ์ข้าวล้นตลาดเอเชีย

สต็อกข้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก กลายเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคาสำหรับผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ในแอฟริกา และจีน จ่ายเงินน้อยลง แต่บรรดาผู้บริโภครในประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่สุด รวมถึง ไทย และอินเดีย กลับต้องจ่ายเงินซื้อข้าวแพงขึ้น เพราะข้าวที่ผลิตได้เกินมายังคงถูกเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาล

ทั้งผลผลิตที่มากเกินไปนี้ ยังส่งต่อสหรัฐเพียงเล็กน้อย เพราะข้าวที่ปลูกในสหรัฐ มีหลากหลายสายพันธุ์ หากนั่งรถไฟจากกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ไปยังรัฐข้างเคียง ภาพที่จะเห็นจนชินตาในชนบทก็คือข้าวที่กองสูงอยู่บนฐานไม้ และมีเพียงผ้าพลาสติกคลุมเอาไว้เท่านั้น ส่วนในไทย รัฐบาลได้ตัดสินใจใช้คลังสินค้าในสนามบินเก่าเป็นที่เก็บข้าว เพราะโกดังข้าวแห่งอื่นๆ เต็มหมดแล้ว

ปริมาณที่ล้นออกมานี้ เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และโครงการของรัฐบาลที่กระตุ้นให้มีการปลูกข้าวมากขึ้น โดยข้อมูลของอินเตอร์เนชั่นแนล เกรนส์ เคานซิล (ไอจีซี) ในกรุงลอนดอน อังกฤษ คาดว่า ในปีนี้สต็อกข้าวโลกอาจเพิ่มขึ้น 2%

บรรดานักวิเคราะห์มองสถานการณ์ข้าวล้นตลาดในเอเชียว่าจะย้ายแรงแปลงไปอีก จากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงการที่ไทย ประเทศผู้ส่งออกข้าวแถวหน้าของโลก พยายามเทขายข้าวในสต็อกจำนวน 17 ล้านตันออกมา โดยปริมาณที่มากถึงขนาดนี้เป็นผลมาจากโครงการรับจำนำข้าว ที่กำหนดราคาซื้อไว้สูงกว่าราคาตลาด

ส่วน อินเดีย ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของโลก คาดว่า ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวในปริมาณที่ใกล้เคียงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เหมือนกับปากีสถาน ในขณะที่ความต้องการจากประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ อย่าง ฟิลิปปินส์ และไนจีเรีย กลับร่วงลง

"หากไทยประสบความสำเร็จในการระบายข้าวที่เก็บไว้ แน่หนอนว่าจะสร้างแรงกดดันขาลงให้กับราคา" นายดาร์เรน คูเปอร์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส จาก ไอจีซี ระบุ

ทั้งนี้ ดัชนีราคาข้าวโลกของไอจีซี ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 200 จุด และระดับต่ำสุดนับแต่เดือนก.ย. 2553 เป็นต้นมา และปรับตัวลงมาแล้วเกือบ 5% ในปีนี้

อย่างไรก็ดี ราคายังมีช่วงห่างกันอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายประเทศ เพราะตามปกตินั้นข้าวจะขายกันอยู่ภายในประเทศที่ผลิต มีเพียง 8% เท่านั้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดโลก เทียบกับข้าวสาลีที่ 20% และถั่วเหลืองที่ 36%

ในตลาดข้าวเวียดนามนั้น ราคาข้าวในปีนี้อลดลงไปราว 5% โดยที่ข้าวขาว 5% หนึ่งในข้าวที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด มีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 390 ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนข้าวขาว 5% สำหรับการส่งออกของไทยนั้น ซื้อขายที่ราว 475 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงมาแล้ว 16% ตั้งแต่ช่วงต้นปี

ส่วนตลาดข้าวล่องหน้า ที่มีการซื้อขายเป็นวงกว้างเพียงแห่งเดียวของซีเอ็มอี กรุ๊ป ینگค์ และเป็นการซื้อขายที่สะท้อนถึงราคาข้าวสหรัฐด้วยนั้น ขยับขึ้นมา 7% ในปีนี้

การที่ตลาดข้าวมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และแบ่งออกเป็นส่วนๆ นั้น หมายความว่าผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการซื้อข้าว จะได้ประโยชน์จากการจัดหาที่ล้นตลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายให้คำแนะนำว่า รัฐบาลควรกระตุ้นให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชผลอย่างอื่น ด้วยการลดราคาค่าประกันสำหรับชาวนา

ในขณะที่ ชาวนาไทยจะได้รับประโยชน์จากราคาข้าวที่สูงขึ้น ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล ราคาข้าวที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ก็ขยับขึ้นมาถึง 10% นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพราะการจัดหาที่ตึงตัว และแม้สต็อกข้าวของรัฐบาลจะมีอยู่จนล้นโกดัง แต่เทรดเดอร์ไทยก็ยังนำเข้าข้าวจากกัมพูชา และเวียดนาม เนื่องจากรัฐไม่อยากจะระบายข้าวออกสู่ตลาดท้องถิ่นในราคาถูก

นโยบายเกษตรของอินเดีย ก็ส่งผลกระทบต่อราคาในท้องถิ่น ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า จนถึงขณะนี้ ไทย และประเทศผู้ผลิตข้าวรายอื่น ๆ ต่างติดอยู่ในกับดักนโยบายของตัวเอง

เมื่อตัดสินใจที่จะระบายข้าวออกมา ไทยยังประสบปัญหาในการหาเทรดเดอร์ซื้อตามราคาที่ต้องการ โดยเทรดเดอร์ ชี้ว่า ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่ 480 ดอลลาร์ต่อตัน แต่การยื่นประมูลซื้อนั้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 380 ดอลลาร์ต่อตัน เพราะกังวลในเรื่องคุณภาพข้าวไทย ยังพยายามที่จะนำข้าวออกขายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ และเพิ่งจะประกาศขายข้าว 250,000 ตัน ให้กับ อิหร่าน โดยจะมีการจ่ายเงินในสกุลเงินยูโร แต่ไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านซื้อข้าวจากไทย นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

ขณะที่ นายเทจินเดอร์ นาราง ที่ปรึกษาของบริษัทเทรดเดอร์โภคภัณฑ์โลก เอ็มสันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงนิวเดลี อินเดีย มองว่า ราคาที่รัฐบาลไทยต้องการนั้น อาจเป็นตัวกำหนดว่า ราคาข้าวจะร่วงลงไปถึงระดับใด โดยในปัจจุบัน ราคาข้าว 5% เวียดนาม ซึ่งเป็นข้าวเอเชียที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนั้น ร่วงลงมาอยู่ที่ราว 390 ดอลลาร์ต่อตัน จากที่เคยอยู่สูงถึง 560 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อปี 2554

เมื่อเดือนที่แล้วเวียดนามก็เพิ่งประกาศแผน ที่จะปล่อยกักตุนข้าวเปลือกให้กับผู้ส่งออก เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บสำรองข้าวได้มากขึ้น ในความพยายามที่จะดันราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สับและโครงการรับจำนำข้าว ส่งออกลดฮวบ รัฐบาลแบกสต็อกอ่วม 18 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวครึ่งปีแรกของปี 2556 และแนวโน้มครึ่งปีหลังของปี 2556 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปแบบฟันธงลงไปเลยว่า อนาคตการส่งออกข้าวปีนี้ ประเทศไทยคงต้องครองเหรียญทองแดง (อันดับที่ 3) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากความเป็นจริงที่ว่า 6 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยเพิ่งส่งข้าวออกไปได้แค่ 2.94 ล้านตัน หรือลดลง 8.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก เท่ากับ 61,988 ล้านบาท หรือลดลง 7.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดส่งออกอยู่ที่ 67,214 ล้านบาท

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ประเมินเป้าหมายส่งออกข้าวเอกชนทั้งปีไว้ที่ตัวเลข 6.5 ล้านตันเท่ากับปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 145,000 แสนล้านบาท นั่นหมายความว่าครึ่งปีหลัง ประเทศไทยจะต้องส่งออกข้าวให้ได้เดือนละ 600,000 ตัน โดยไม่รวมยอดการส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) จึงจะสามารถส่งออกได้เท่ากับปีที่แล้ว แต่ก็ยัง "ต่ำกว่า" เป้าหมายการส่งออกข้าวของรัฐบาลที่วางเอาไว้สูงมากถึง 8.5 ล้านตันอยู่ดี

เป็นที่น่าสังเกตว่าประมาณการส่งออกข้าวของสมาคมสอดคล้องกับการคาดการณ์การส่งออกข้าวไทยของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ที่ระบุว่า การค้าข้าวโลกในปีนี้มีปริมาณ 37.58 ล้านตัน หรือลดลง 4.01% จากปีก่อนที่มีปริมาณ 39 ล้านตัน โดยประเทศอินเดีย ยังคงครองแชมป์ส่งออกข้าว 9 ล้านตัน ตามด้วย เวียดนาม 7.40 ล้านตัน และ ประเทศไทยอยู่เป็นอันดับ 3 ประมาณ 7 ล้านตัน ส่วนตลาดนำเข้าในปีนี้ จีนจะมาเป็นอันดับ 1 ด้วยการนำเข้าข้าวในปริมาณ 3 ล้านตัน รองลงมาคือ ไนจีเรีย 2.3 ล้านตัน, ฟิลิปปินส์ 1.50 ล้านตัน, อิรัก 1.40 ล้านตัน และ อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุทัย โปรติวซ์ ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิในครึ่งปีแรกที่ปริมาณ 719,857 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 16.58% คาดว่าตลอดทั้งปี 2556 จะส่งออกได้ 2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1,399,620 ตัน สาเหตุจากตลาดสหรัฐนำเข้าข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 12,000 ตัน โดยตลาดนี้ยังมีความนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากไทย

แม้ว่าราคาข้าวหอมมะลิไทย ถือว่าสูงที่สุด 1,182 เหรียญสหรัฐ แต่ข้าวเวียดนามและกัมพูชาที่มีราคาถูกกว่าก็ยังไม่สามารถเจาะตลาดสหรัฐได้ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลยังคงยืนราคารับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 ที่ตันละ 20,000 บาท (จำนำข้าวหอมมะลิ) อาจทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวคุณภาพพรีเมียมให้กับคู่แข่งในอนาคต

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า 6 เดือนแรกไทยสามารถส่งออกข้าวขาวได้ 1,223,919 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 8.22% คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ 2,700,000 ตัน สาเหตุที่ยอดส่งออกข้าวขาวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อข้าวในตลาดอิรักช่วงต้นปีแรก มีการประมูลนำเข้าเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 190,000 ตัน เป็น 410,000 ตัน และอิรักยังมีแผนที่จะเปิดประมูลในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นอีก

ด้าน นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกยอดส่งออกข้าวหนึ่งของประเทศถือว่า "น่าห่วงที่สุด" เพราะส่งออกไปได้เพียง 597,597 ตัน หรือลดลง 44.24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าตลอดทั้งปีคงส่งออกข้าวหนึ่งได้ 1.5 ล้านตัน ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 2 ล้านตัน ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากตลาดไนจีเรีย ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสูงกว่า 100% ทำให้ต้องนำเข้าข้าวไปสต็อกไว้มากในปีก่อนและชะลอการนำเข้าข้าวหนึ่งในปีนี้ลง

ส่วน นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า ปริมาณการส่งออกข้าวหอมปทุมธานีมีเพียง 26,000 ตัน หรือลดลง 40.90% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้ 44,000 ตัน คาดว่าทั้งปีน่าจะส่งออกได้ 100,000 ตัน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากราคารับจำนำข้าวหอมปทุมที่ตันละ 16,000 บาท จัดเป็นราคาที่ไม่จูงใจ ทำให้เกษตรกรลดกำลังการผลิตข้าวหอมปทุมลงจากที่เคยได้ปีละ 1 ล้านตันแล้วเพื่อหันไปปลูกข้าวชนิดอื่นที่มีราคาจูงใจ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีราคารับจำนำที่สูง ตันละ 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกยังคงฝากความหวังไว้กับการส่งออกข้าวในครึ่งปีหลัง จากปัจจัยบวกในระยะสั้นที่ตลาดจีน-อิรัก และญี่ปุ่น ยังคงมีการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญก็คือรัฐบาลตัดสินใจระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาด ส่งผลให้ภาวะอุปทานข้าวที่เคยตึงตัว "ผ่อนคลายลงไปบ้าง" รวมทั้งมีการเร่งเจรจาและเร่งรัดให้มีการส่งมอบข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เร็วขึ้น

ส่วนปัจจัยบวกระยะกลางและระยะยาวก็คือ นโยบายความมั่นคงด้านอาหารของอินเดียฉบับใหม่ ทำให้ต้องเพิ่มการเก็บสต็อกข้าวและธัญพืช เพื่อนำมาขายให้ประชาชนในราคาต่ำ เช่น ข้าวขาย กก.ละ 1.5 บาท 3 รูปี, ข้าวสาลี กก.ละ 1 บาท หรือ 2 รูปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งในปีหน้าของรัฐบาลอินเดีย ขณะที่ประเทศไทยต้องติดตามว่า รัฐบาลจะทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับภาวะตลาดข้าวและภาระงบประมาณของประเทศหรือไม่ ตลอดจนความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่

หากรัฐบาลยังคงตั้งตันที่จะคงราคารับจำนำข้าวเปลือกไว้ที่ 15,000 บาท (ข้าวขาว) 20,000 บาท (ข้าวหอมมะลิ) ก็เชื่อแน่ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาในการระบายข้าว ทั้งปริมาณและราคาข้าวภายในประเทศที่สูงผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาภาระทางด้านงบประมาณ ในการหาเงินมาจำนำข้าวรอบต่อไปจนกระทบกับฐานะทางการเงิน-การคลังของประเทศ

ถามว่า เมื่อเปรียบเทียบทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบข้างต้น การส่งออกข้าวจะเป็นอย่างไร ? ผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ตลาดส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังยังเป็น "ตลาดของผู้ซื้อ" เพราะอุปสงค์ข้าวในตลาดโลกมากกว่าอุปทาน จากปริมาณผลผลิตอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 104 ล้านตัน เป็น 108 ล้านตัน และมีสต็อกมากขึ้นอาจถึง 40 ล้านตัน ส่วนเวียดนามก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 27.7 ล้านตัน มีสต็อกมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ขณะที่ประเทศไทยถือครองสต็อกข้าวไว้มากถึง 17-18 ล้านตัน ถ้าหากใช้วิธีการระบายในราคาตลาดตามปกติ โดยไม่ยอมขายข้าวในราคาขาดทุน รัฐบาลอาจต้องใช้เวลาถึง 3 ปี จึงจะขายข้าวในสต็อกหมด นั้นหมายถึงรัฐบาลจะมีภาระค่าเก็บรักษา โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ และไม่มี "เงิน" เพียงพอสำหรับการรับจำนำข้าว (ปี 2556/57) ในราคาเท่าเดิม ถ้าหากรัฐบาลยึดแผนการระบายข้าวในสต็อกต่อเนื่องไปถึงปี 2557 และมีการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 เข้ามาเพิ่มเติมอีก อาจทำให้ราคาขายข้าวไทยลดลงจาก 440 เหลือเพียง 350 เหรียญสหรัฐ/ตัน ก็เป็นไปได้

ด้านความต้องการซื้อ แม้จะมีการนำเข้าข้าว แต่ประเทศผู้นำเข้าหันมาผลิต ลดการบริโภค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเป็นแบบ "ซื้อมาพอกิน ไม่เก็บสต็อก" เพราะทุกคนตระหนักดีว่าข้าวในโลกไม่ขาดแคลน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน ลูกค้าย่อมเลือกของถูกลงเพื่อรัดเข็มขัด

สุดท้าย นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ กล่าวถึงผลเสียของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ดต่อเนื่อง 2 ปีของรัฐบาลชุดนี้ว่า ทำให้รัฐบาลมีสต็อกข้าวมาก แต่เน้นการระบายแบบ G to G ทำให้ตลาดข้าวมี 2 ราคา คือ ตลาดซื้อขายตามปกติ กับตลาดซื้อขายตามราคา G to G หรือราคาข้าวถุง ที่มักจะนำไปส่งออกตัดราคาต้นละหลาย 10 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวในประเทศเคยสูงสุด 18,000 บาท แต่หลังจำนำราคากลับลดลงเหลือ 12,000-13,000 บาท ผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน จนไม่กล้าร่วมประมูลข้าวรัฐบาลที่เพิ่งเปิดการประมูลรอบแรกไป

แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของโครงการรับจำนำข้าวแบบนี้ก็คือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ "รายได้" จากการส่งออกข้าวหายไปรวม 60,000 ล้านบาท จากปี 2554 เคยได้ 200,000 ล้านบาท ก็ลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 145,000 ล้านบาท จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าการรับจำนำข้าวทุกเม็ดไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลหวัง แม้ว่า จะดันราคาส่งออกข้าวไทยสูงสุดในโลก แต่ก็ยังสูงไม่เท่ากับต้นทุนการรับจำนำ ข้ายังมีรายได้จากการส่งออกข้าวลดลง

พร้อมกับแนะนำรัฐบาลว่า ควรปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการหันไปส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ผูกติดกับราคาสินค้าจะดีกว่า

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ตลาดข้าวไทยในฮ่องกงหดหนัก

รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกง เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวไทยในฮ่องกง อยู่ในสถานการณ์ที่น่าห่วง โดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) ไทยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงสัดส่วน 47.6% ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีส่วนแบ่งตลาด 54.1% อันดับ 2 เป็นเวียดนามส่วนแบ่งตลาด 36.1% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีส่วนแบ่ง 33.1% อันดับ 3 เป็นจีนส่วนแบ่ง 8.6% เพิ่มขึ้นจาก 33.1%

สำหรับฮ่องกงไม่มีการผลิตข้าว แต่จะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 3 แสนตันต่อปี มูลค่าประมาณปีละ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6 พันล้านบาท) ส่วนใหญ่จะใช้บริโภคภายใน ที่เหลือจะส่งต่อไปต่างประเทศที่ 3 อาทิ มาเก๊า จีน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยข้าวเป็นสินค้าที่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ใช้บริโภคทุกวัน มีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 43 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ข้อมูลปี 2555) ปัจจัยสำคัญที่มีผลในการเลือกซื้อข้าวของชาวฮ่องกง ได้แก่ ราคาคูณภาพ และรสชาติ โดยนิยมบริโภคทั้งข้าวเมล็ดยาว (ข้าวหอมมะลิจากไทย) และข้าวเมล็ดสั้น

ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2548-2550 ไทยเป็นประเทศที่ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงสูงสุดสัดส่วนประมาณ 90% แต่นับจากปี 2552 เป็นต้นมาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเริ่มลดลงต่อเนื่อง (จากส่วนแบ่งตลาด 81.2% ในปี 2552 เหลือ 47.6% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 ขณะที่ข้าวเวียดนามปี 2552 จากมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 5% เพิ่มเป็น 36.1%) โดยนอกจากเป็นผลจากมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นแล้วยังเป็นผลจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับข้าวจากประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม ปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิไทยจะสูงกว่าประมาณ 200-300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เช่นเดียวกับข้าวปทุมธานีที่ราคาสูงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมในฮ่องกงแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยถุงขนาด 5 กิโลกรัมจะอยู่ประมาณ 50-75 ดอลลาร์ฮ่องกง

อย่างไรก็ดี จากราคาขายปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ในขณะที่ราคานำเข้าข้าวหอมมะลิไทยสูงขึ้นมาก (จากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง) ทำให้มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยไปผสมกับข้าวอื่น แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของฮ่องกง โดยเลี่ยงไประบุว่าเป็น Thai Fragrance Rice มากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจากการสอบถามสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง ได้รับแจ้งว่า เดิมเป็นการผสมระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวปทุมธานีของไทยเอง แต่ปัจจุบัน

ได้มีการนำข้าวเวียดนาม หรือข้าวจีนพันธุ์ 923 หรือ 9113 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวไทย แต่ไม่มีความหอม และราคาถูกกว่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ภาพลักษณ์คุณภาพข้าวไทยลดลงเป็นลำดับ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า หากสถานการณ์ต่างๆ ยังเป็นเช่นนี้ เชื่ออีกไม่เกิน 2 ปี ตลาดข้าวไทยในฮ่องกงจะสูญเสียให้กับคู่แข่งชั้นโดยเฉพาะเวียดนามเกือบทั้งหมด ซึ่งการกอบกู้ตลาดคืนเป็นเรื่องที่ยาก หากราคาข้าวไทยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิยังมีราคาสูงถึง 1.1-1.2 พันดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมเวียดนามเฉลี่ยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเท่านั้น

"หากเวียดนามลดราคาลงอีกก็จะแย่งตลาดไทยไปได้อีก ในอดีตข้าวหอมเวียดนามจะมุ่งเน้นตลาดร้านอาหาร ภัตตาคารขายเป็นถุงใหญ่ขนาด 25 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันได้หันมามุ่งเน้นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดียวกับไทย โดยบรรจุเป็นถุงขนาดเล็ก 5-10 กิโลกรัมสำหรับลูกค้าระดับบนแต่เขาราคาถูกกว่า ในเรื่องนี้เราเคยคุยกับทางสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกงถึงการตลาดร่วมกัน แต่ก็สู้ราคาข้าวเวียดนามไม่ได้ เพราะผู้บริโภคดูเรื่องราคาเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นทางออกเราคงต้องหันไปทำตลาดอื่นมากขึ้น เช่นตลาดอิสตันบูล (ชาวอเมริกันที่พูดภาษาสเปน) ในสหรัฐที่เวียดนามยังเข้าไม่ถึง แต่เชื่ออีก 2-3 ปีเขาคงเข้าถึงเช่นกัน"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ยื่นปิดบัญชีข้าว

น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ยังไม่สามารถปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลการรับจำนำข้าวจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งสองหน่วยงานแจ้งว่าจะส่งให้ภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ส่งให้ตามกำหนด

"ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้รับข้อมูลจาก อ.ต.ก. และ อคส. เมื่อไร ซึ่งตอนนี้การปิดบัญชีล่าช้ามา 2 เดือนแล้ว จึงบอกไม่ได้ว่าผลขาดทุนจะออกมาสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท ที่เคยมีการรายงานก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ให้ข้อมูลไม่ได้ เพราะอาจจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบอีกได้" น.ส.สุภา กล่าว

ก่อนหน้านี้ น.ส.สุภา ถูกกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นไปให้ข้อมูลกับกรมการของวุฒิสภาแล้ว ระบุว่าโครงการรับจำนำมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตทุกขั้นตอน

ด้านนายบุญไทย แก้วขันธ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตอนนี้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลใช้เงินไปแล้ว 6.4 แสนล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ของกระทรวงการคลัง 4.1 แสนล้านบาท และเงินจาก ธ.ก.ส. 2.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้หากกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวและนำมาใช้คืนธนาคาร ก็คาดว่าจะทำให้วงเงินใช้ในการรับจำนำข้าวให้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาทก่อนสิ้นปีนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อความเสี่ยงทางการคลัง ได้ประเมินว่า หากรัฐบาลยังจำนำข้าวทุกเมล็ดในราคา 1.5 หมื่นบาท/ตัน และจำกัดวงเงินที่รับจำนำเหลือ 5 แสนบาท/ครัวเรือน ไปจนถึงปี 2562 จะทำให้เกิดภาระทางการคลังที่ต้องชดเชยให้กับแบงก์รัฐในช่วงปี 2558-2562 อยู่ที่ปีละ 1.6-2.3 แสนล้านบาท หรือรวมในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2562 เป็นเงินถึง 1.3 ล้านล้านบาท

สศค. ประเมินว่า โครงการรับจำนำข้าวในปี 2554/2555 ขาดทุนกว่า 2.69 แสนล้านบาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าวประจำปี 2555 ขาดทุน 2.4 แสนล้านบาท และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/2556 รอบที่ 1 ขาดทุน 2.4 แสนล้านบาท

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ยรรยงลุยตรวจสอบสต็อกข้าว หลังเปิดประมูลแต่ผู้ส่งออกเข้าร่วมน้อย

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ส่งออกตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การค้าข้าว ที่ระบุเป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกข้าวจะต้องสต็อกข้าวให้ครบ 500 ตันตลอดเวลา โดยจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่บัดนี้ หากรายใดมีข้าวไม่ครบ ก็ต้องเร่งซื้อมาสำรองไว้ให้ครบ หากฝ่าฝืน หรือมีปริมาณไม่ครบจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ หากพบความผิดซ้ำจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ส่งออกข้าว

ทั้งนี้ จะตรวจสอบผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศกว่า 200 ราย ยกเว้นผู้ค้าที่เป็นกลุ่มสหกรณ์ ผู้ค้าชายแดน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

สำหรับสาเหตุที่จะต้องตรวจสอบสต็อกของผู้ส่งออกเป็นเพราะผู้ส่งออกบางรายมักจะโจมตีรัฐบาลว่าไม่เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ทำให้ไม่มีข้าวไปส่งออก และเสียออร์เดอร์ อีกทั้งยังกล่าวหาอีกว่า รัฐบาลมักเปิดขายแบบลับๆ ไม่ได้เปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้ผู้ส่งออกทุกรายสามารถแข่งขันได้ แต่เมื่อรัฐบาลเปิดประมูลแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 26 และ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา กลับมีผู้ส่งออกเข้าร่วมประมูลไม่มากนัก และมักจะเป็นรายเดิมๆ แต่ผู้ที่โจมตีรัฐบาลไม่ยอมเข้าร่วม

"การที่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมการประมูลข้าว อาจหมายถึงว่ามีข้าวในสต็อกครบ 500 ตัน จึงไม่จำเป็นต้องประมูลซื้อข้าวรัฐไปส่งออก หรือถ้าอ้างว่าไม่เข้าร่วมเพราะข้าวรัฐคุณภาพต่ำ ก็ไม่เห็นคนที่พูดไปตรวจสอบคลังสินค้าซักราย แล้วจะโจมตีรัฐบาลทำไมว่าขายให้แต่รายใหญ่ หรือไม่เปิดประมูล เพราะการประมูลทั้ง 2 ครั้ง พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีผู้ส่งออกต้องการไม่ก็ราย"นายยรรยงกล่าว

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้นายยรรยง กล่าวว่า ยังยืนยันที่ 8.5 ล้านตันตามเดิม เพราะเป็นเป้าหมายทำงาน

ส่วนแผนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์นั้น จะเร่งเปิดประมูลอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 2 ครั้ง และจะเริ่มระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ให้เร็วที่สุดวันที่ 11 ส.ค.นี้ ระหว่างงานมหกรรมข้าวไทย ที่จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ จะเร่งเดินหน้าเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และเร่งรัดให้ลูกค้าต่างชาติที่ทำสัญญาไปแล้วมารับมอบข้าวให้เร็วขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์จัดมหกรรมข้าวไทยปลอดภัย

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานมหกรรมข้าวไทย ไร้สารพิษเพื่อคนไทยและตลาดโลก ในวันที่ 10-11 ส.ค.2556 ที่ท่าข้าวกำนันตรัง จ.นครสวรรค์ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นการบริโภคและการค้าข้าวไทย หลังจากที่ผ่านมา ข้าวไทยประสบปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นในคุณภาพ จนกระทบต่อการบริโภคและการส่งออก ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงข้าวไทยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

การจัดงานดังกล่าว จะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้าวทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพข้าวไทย ทั้งด้านการผลิต การค้า และการส่งออก และได้เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จากต่างประเทศเข้ามาพบปะเจรจากับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวไทย เพื่อให้เกิดการซื้อขายในอนาคตด้วย

นายยรรยง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการเรียกความเชื่อมั่นต่อข้าวไทยให้กลับคืนมา ยังจะจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวจากทุกภาคทั่วประเทศที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญ และยังได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ (ธงฟ้า) เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาจำหน่ายให้กับประชาชนและเกษตรกร

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และลดต้นทุนในการเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มีการประมูลสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วย

การจัดงานมหกรรมข้าวไทยในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งตั้งเป้าหมายให้เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งโซว์กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และนำข้าวพันธุ์ดีจาก ทั่วประเทศกว่า 100 ชนิด มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาถูก เพื่อยกระดับราคาและอุตสาหกรรมข้าวไทย และขยายตลาดข้าวไทย ให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเซียน รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นว่าไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวคุณภาพดี ที่สุดของโลก

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์กีดฟันขายข้าว 90,000 ตัน เสนอราคาต่ำ 11,000 บาทจับตาเปิดช่องข้าวหนึ่งวุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการการค้าต่างประเทศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 จำนวน 353,598 ตัน (ข้าวขาว 5% จำนวน 152,836 ตัน-ปลายข้าวเอวันเล็ค 200,762 ตัน) ในวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ที่มีนางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดี กรรมการการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ได้เปิดซองเพื่อเจรจาต่อรองราคากับ 5 บริษัทผู้ส่งออกข้าวที่ยื่นเสนอซื้อในวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เบื้องต้นคณะทำงานตกลงที่จะเสนอขายข้าวในสต็อกรัฐบาลรวมกันได้แค่ 90,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 60,000 ตันให้กับ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทไชยพรไรซ์แอนด์ฟู๊ดโปรดักส์ ชนะประมูลสูงสุด 30,000 ตัน, บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ ประมาณ 10,000-20,000 ตัน และบริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์ ประมาณ 12,000 ตัน ส่วน ปลายข้าวเอวันเล็ค อีกประมาณ 30,000 ตัน จะขายให้กับบริษัท พงษ์ลาก จำกัด

โดยราคาที่ต่อรองได้สูงสุดในการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท/ตัน แต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ในระดับราคาประมาณ 11,000-11,830 บาท เนื่องจากข้าวที่เปิดระบายในรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าวในคลังที่อยู่ในจังหวัด ทางภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องหักค่าใช้จ่ายในการขนส่งตันละ 100-200 บาท และค่าปรับปรุงข้าวตามสภาพของข้าวในคลัง ทำให้ต้องเสนอราคาประมูลที่ต่ำลง

นาย สมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธาน บริษัท พงษ์ลาก จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นเสนอซื้อปลายข้าวเอวัน เล็ครวมเกือบ 30,000 ตันที่บริษัทได้รับจ้างฝากเก็บไว้ตั้งแต่โครงการปี 2554/55 โดยเสนอซื้อในราคาเบื้องต้น 10,550 บาท/ตัน และเมื่อต่อรองราคาบริษัทยินดีปรับขึ้นเป็น 10,900 บาท/ตัน สำหรับปลายข้าวในส่วนนี้เก็บมาเป็น เวลานานกว่า 1 ปี จะมีกลิ่นน้ำมันระเหยออกมา ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างแป้งข้าวหรือ เส้นหมี่ได้ ดังนั้นบริษัทจะแบ่งปลายข้าวบางส่วนไปจำหน่ายเป็นอาหารสุกรบางส่วนที่ยัง เป็นข้าวคุณภาพดีจะนำไป ปรับปรุงส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง หรืออาจจะนำไปผสมเป็นข้าวขาว 25% ส่วนสาเหตุที่บริษัทปรับขึ้นราคา เสนอซื้อได้นั้นเป็นเพราะไม่ต้องหักค่าขนส่ง

แหล่งข่าวจากบริษัทที่ร่วมประมูลซื้อข้าวขาว 5% กล่าวว่า การเสนอราคาข้าวขาวมีหลายระดับ แต่ระดับ สูงสุดที่ต่อรองแล้วไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน เพราะผู้ซื้อต้องคำนึงถึงระยะทางในการขนส่งข้าวระหว่างคลังที่เปิด ประมูลกับ บริษัทที่ไกลจากกรุงเทพฯ มีค่าขนส่งสูง และต้องนำมาปรับปรุงเพื่อส่งออกอีก จึงเสนอได้ราคาต่ำกว่า ราคาตลาดที่ตันละ 15,000 บาท และต่ำกว่าต้นทุนรับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท หรือนำมาสีแปรจะมีต้นทุนที่ตันละ 24,000 บาท แต่ราคานี้เมื่อนำไปปรับปรุงส่งออกก็น่าจะมีราคาจำหน่ายสูงกว่าประเทศคู่ แข่งประมาณ 30-40 เหรียญสหรัฐ หรือราวตันละ 440-450 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สามารแข่งขันกับข้าวอินเดียที่จำหน่ายในราคา ตันละ 440-450 เหรียญสหรัฐ, ข้าวปากีสถานตันละ 460-470 เหรียญสหรัฐ และข้าวเวียดนามตันละ 410-420 เหรียญสหรัฐได้

สำหรับการเปิดประมูลข้าวเปลือก 5% ณ โรงสีตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 สำหรับการแปรรูปเป็นข้าวหนึ่งเพื่อส่งออกต่างประเทศจำนวน 200,000 ตัน ในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ปรากฏมี

ผู้ส่งออกมายี่ห้อราคาเสนอซื้อจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัทนครหลวงค้าข้าว, บริษัทไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ดโปรดักส์, บริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์, บริษัททกมลกิจ และบริษัทรอยัลริชชีไรซ์ ทางคณะกรรมการจะดำเนินการเปิดซองและต่อรองราคาในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาขายข้าวให้กับผู้ที่ทำให้ราคาสูงสุดเป็นลำดับแรก

จากการสอบถามไปยังผู้ส่งออกที่ร่วมประมูลข้าวหนึ่ง คาดว่าจะมีการเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกเจ้าในระดับตั้งแต่ 8,000-10,000 บาท ซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลขาดทุนทันทีจากราคาที่รัฐบาลรับจำนำตันละ 15,000 บาท เพราะราคาส่งออกข้าวหนึ่ง 100% ของไทยปัจจุบันที่ขายตันละ 520-530 เหรียญสหรัฐ คิดทอนกลับมาเป็นเงินบาทที่ 15,000 บาท คิดทอนเป็นต้นทุนข้าวเปลือกตันละ 11,000 บาท ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ราคาที่จะซื้อจากรัฐบาลก็อาจจะต่ำกว่า เพื่อสามารถนำข้าวไปปรับปรุงส่งออกเป็นข้าวหนึ่งในราคาที่แข่งขันกับอินเดีย ซึ่งเป็นเจ้าตลาดขายอยู่ตันละ 420 เหรียญสหรัฐ หรือราคาข้าวหนึ่งไทยควรจะต้องต่างจากราคาข้าวหนึ่งอินเดียไม่เกินตันละ 50 เหรียญสหรัฐ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าว 6 เดือนจบ 8.4%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในครึ่งปีแรกของไทยอยู่ที่ 2.94 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 8.41% มูลค่า 61,988 ล้านบาท ลดลง 7.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เฉลี่ยราคาส่งออกที่ 21,090 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 715 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.5% มูลค่าที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทของไทยแข็งมากในช่วงต้นปี

ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกดังกล่าว แยกเป็นการส่งออกข้าวขาว 1,223,919 ตัน เพิ่มขึ้น 8.22% เนื่องจากอิรักซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ราคาข้าวของไทยจะสูงมาก ปลายข้าวขาว 74,854 ตัน เพิ่มขึ้น 53.25% ข้าวหอมมะลิ 719,857 ตัน เพิ่มขึ้น 16.58% ขณะที่ปลายข้าวหอมมะลิส่งออกที่ 207,013 ตัน ลดลง 6.97% ข้าวหนึ่ง 597,597 ตัน ลดลง 44.24% ข้าวเหนียว 89,863 ตัน เพิ่มขึ้น 22.33% และข้าวหอมปทุมธานี 26,059 ตัน ลดลง 40.90%

"ตลาดสหรัฐช่วงครึ่งปีแรกนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยสูงมากถึง 1.2 แสนตัน เพราะข้าวหอมจากกัมพูชาเวียดนามมีต้นทุนขนส่งแพง ขณะนี้ต้องยอมรับผู้บริโภคในสหรัฐและเม็กซิโก มีกำลังซื้อสูงและหันมาบริโภคข้าวคุณภาพมากขึ้น เหมือนกับตลาดญี่ปุ่น ช่องกึ่งที่หันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าตลาดข้าวหอมมะลิของไทยจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง"

ทั้งนี้ ตลาดส่งออกข้าวไทยที่ทำได้มากที่สุด คือ อิรัก 418,490 ตัน เพิ่มขึ้น 112.56%, เบนิน 338,079 ตัน เพิ่มขึ้น 257.59% โดยเป็นผลมาจากการส่งออกข้าวไทยในตลาดไนจีเรียลดลง เพราะมีการเรียกเก็บภาษีการนำเข้าที่สูงมากประมาณ 100% ขณะที่เบนินที่มีชายแดนติดกัน จึงต้องนำเข้าข้าวจากไทย และคาดว่าจะมีการส่งออกไปตลาดอิรักอีกครั้ง

สำหรับคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ระบุว่า การค้าข้าวของโลกในปี 2556 จะมีประมาณ 37.58 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 4.01% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวมีผลผลิตมากขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทำให้มีการซื้อน้อยลง โดยปีนี้อินเดียจะส่งออกมากที่สุด 9 ล้านตัน ลดลง 12.20%, เวียดนาม 7.4 ล้านตัน ลดลง 4.15%, ไทย 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.72%, สหรัฐ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.10% และปากีสถาน 3 ล้านตัน ลดลง 11.76% ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวมากที่สุด คือ จีน 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.45%, ไนจีเรีย 2.30 ล้านตัน ลดลง 32.35%, ฟิลิปปินส์ 1.50 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา, อิรัก 1.40 ล้านตัน ลดลง 5.41% และ อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน ลดลง 48.98%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์ใหม่ ว่าในปีนีไทยจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน โดยเป็นอัตราลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มูลค่า 145,000 ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ของสหรัฐ และกระทรวงพาณิชย์ที่คาดว่าไทยจะ

ส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 171,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งแรกของปีมีน้อย ผู้ส่งออกมีการแข่งขันสูง อุปสรรคการส่งออกมีมาก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวในระดับปกติ

เขาคาดว่า ในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวของไทย จะยังไม่สดใส ยกเว้นว่าหากรัฐบาลสามารถขยายข้าวลักษณะรัฐต่อรัฐ (G to G) ได้จะทำให้การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นได้ โดยการส่งออกของไทยมีปัจจัยเชิงบวกระยะสั้นคือ จีนยังมีการนำเข้าต่อเนื่อง ทำให้ เวียดนาม ปากีสถาน พม่า รวมทั้งอินเดียหันไปสนใจตลาดจีนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกำหนดราคาประกันไว้สูง

ขณะที่ อิรักและญี่ปุ่น มีการเปิดประมูลซื้อข้าว โดยสองประเทศนี้จะมีการซื้อข้าวจากไทยอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลไทยมีการระบายข้าวออกจากสต็อกจะส่งผลให้อุปทานข้าวที่เคยตึงตัว ผ่อนคลายลง รวมทั้งการเจรจาการค้าข้าวรัฐต่อรัฐและเร่งส่งมอบให้เร็วขึ้น ในราคากลางโลก หรือยอมขาดทุนจะทำให้การส่งออกครึ่งปีหลังของไทยทำได้มากขึ้น

ในระยะกลางการส่งออกของไทยดีขึ้น โดยเป็นผลมาจากนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหารของอินเดียฉบับใหม่ ที่จะทำให้รัฐบาลมีภาระในการจัดสรรรัฐพืชให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอินเดียมีแผนขยายข้าวให้ผู้มีรายได้ต่ำ ที่กิโลกรัมละ 1.50 บาท มีเป้าหมาย 40 ล้านตัน คาดว่าอินเดียจะต้องสต็อกข้าวมากขึ้นและส่งออกน้อยลงจะเป็นผลดีกับไทยได้ ในขณะที่สภาพอากาศของโลก ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจทำให้ข้าวได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวขาวได้ 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้าวเหนียวคาดว่าจะส่งออกได้ 0.2 ล้านตัน ลดลง 5.6%, ข้าวหอมปทุมธานี คาดว่าจะส่งออกได้ 0.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33.6%, ข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3%, ข้าวหนึ่ง 1.5 ล้านตัน ลดลง 31.1% เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสูง จะเห็นได้จากการส่งออกครึ่งปีแรก ที่คาดว่าจะทำได้ 2 ล้านตัน แต่ในที่สุดทำได้เพียง 6 แสนตันเท่านั้น ทำให้การเร่งส่งออกทั้งปีทำได้ลำบาก

"นโยบายของรัฐที่จะขยายข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดข้าวหนึ่งนั้นเป็นไปได้ยาก และไม่มีปัจจัยอื่นใดที่จะสนับสนุนให้การส่งออกข้าวหนึ่งของไทยเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่ผ่านมาได้อีก"

ปัจจัยลบระยะกลางที่จะส่งผลกระทบต่อข้าวไทย คือ กรณีที่ผู้นำเข้าหันไปซื้อข้าวที่ราคาต่ำกว่า ผู้ส่งออกรายใหม่ พม่า กัมพูชาหันมาส่งออกมากขึ้น และมีปัจจัยระยะยาวคือประเทศทั้งรายใหม่และเก่า หันมาผลิตข้าวคุณภาพสูงมากขึ้นเช่นข้าวหอมมะลิ อินเดียและเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากขึ้นและราคาต่ำกว่าไทย

"อินเดีย จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 108 ล้านตัน เวียดนาม 27.7 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตรัฐพืชชนิดอื่นมีจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้าวสาลีจะมีมากถึง 698 ล้านตัน ทำให้ประเทศผู้ซื้อข้าวของไทย หันไปซื้อจากแหล่งอื่นทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวอย่างต่อเนื่อง"

นายชูเกียรติ กล่าวว่า การส่งออกข้าวของไทยมีปัจจัยในเชิงลบ ในระยะสั้น ที่ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อจากที่ผู้ผลิตข้าวที่สำคัญยังผลิตได้มาก เช่น เวียดนาม อินเดีย ในขณะที่ผลผลิตรัฐพืชชนิดอื่น ข้าวโพดข้าวสาลีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งเวียดนามและอินเดีย ยังแข่งขันด้านราคาทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ความต้องการตลาดข้าวที่มีน้อยอยู่แล้ว ทำให้เวียดนามหันมาแย่งตลาดข้าวของไทย

"การซื้อข้าวของประเทศผู้นำเข้า จะซื้อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคเท่านั้น ไม่เก็บสต็อกเพราะเห็นว่าสต็อกข้าวโลก ยังมีมากกว่าราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นโดยอินเดียจะมีสต็อกสูงถึง 104 ล้านตัน เวียดนาม 27.3 ล้านตัน ไทย 17-18 ล้านตัน ในขณะที่ข้าวของไทยยังสูงกว่าคู่แข่ง"

โครงการรับจำนำข้าวของไทยที่กำหนดราคาซื้อไว้สูงมาก และรัฐผูกขาดการรับซื้อไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าข้อครหา เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาที่ระบุผู้ส่งออกเป็นผู้ปั่นราคาข้าวในประเทศนั้นไม่เป็นความจริง

ราคาข้าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เนื่องจากสูงกว่าคู่แข่งมาก โดยวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ข้าวขาว 5% ไทย มีราคา 527 ดอลลาร์ สูงกว่าเวียดนามที่ราคา 400 ดอลลาร์ สูงกว่าอินเดียที่ 440 ดอลลาร์, ข้าวขาว 10% ไทย ราคา 521 ดอลลาร์ เวียดนาม 395 ดอลลาร์, ข้าวขาว 15% ไทยที่ 525 ดอลลาร์ เวียดนาม 380 ดอลลาร์ และข้าวขาว 25% ไทยราคา 523 ดอลลาร์ เวียดนาม 365 ดอลลาร์ และ อินเดีย 395 ดอลลาร์

ขณะที่ราคาข้าวเปลือกของไทย มีราคา 482 ดอลลาร์, สหรัฐ 385 ดอลลาร์, เวียดนาม 260 ดอลลาร์, อินเดีย 237 ดอลลาร์, จีน 450 ดอลลาร์, กัมพูชา 270 ดอลลาร์ และ บราซิล 311 ดอลลาร์

"จากการวิเคราะห์ของสำนักวิจัยต่างๆ ระบุว่า ราคาข้าวโลกปีนี้ ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้น หากไม่มีสภาวะผิดปกติทางด้านอาหารอย่างร้ายแรง เพราะว่าผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดสูง ประเทศผู้ซื้อมีการผลิตมากขึ้น ผลผลิตธัญพืชอื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ควรดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก" นายชูเกียรติ กล่าว

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองราคาเสนอซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5% จากโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2555/56 รอบ 2 ปริมาณ 200,000 ตัน เพื่อทำเป็นข้าวหนึ่งส่งออก ว่า น่าจะอนุมัติขายให้กับผู้ส่งออกที่เสนอซื้อ 4 ราย ได้แก่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว, บริษัท ไชยพร ไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์, บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ และ บริษัท กมลกิจ คิดเป็นปริมาณรวม 120,000 ตัน เพราะว่าทั้ง 4 ราย เสนอซื้อในราคาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนอีก 1 ราย ไม่อนุมัติขายให้ เพราะว่าเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์มาก

"สัปดาห์หน้าจะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) รอบใหม่ได้ และน่าจะมีทั้งข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งกระทรวงฯ ตั้งเป้าประมูลข้าวในสต็อกเดือนละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 200,000-300,000 ตัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด" นางปราณี กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาข้าวเปลือกที่ผู้ส่งออกประมูลได้นั้น เมื่อนำไปทำข้าวหนึ่งแล้ว น่าจะทำให้ผู้ส่งออกสามารถตั้งราคาส่งออกได้ประมาณตันละ 500 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2556 มีจำนวน 576,398 ตัน มูลค่า 242.017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.061 ล้านตัน มูลค่า 1.741 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 2.7% และมูลค่าลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 4.176 ล้านตัน มูลค่า 1.868 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ได้แถลงคาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2556 จะอยู่ที่ 633,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ปริมาณการส่งออกรวม 7 เดือนแรกของเวียดนาม อยู่ที่ 4.22 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 1.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2555 เป็นปริมาณถึง 11.3% และมูลค่า 13% ตามลำดับ นอกจากนี้ข้าวที่จำหน่ายได้ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ยังมีราคาลดลงถึง 6.7% จากครึ่งปีแรกของปี 2555 มาอยู่ที่ 443 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของเวียดนามยังคงเป็นประเทศจีน ซึ่งนำเข้าข้าวจากเวียดนามถึง 33.9% ของมูลค่าส่งออกข้าวของเวียดนาม

ทั้งนี้ เวียดนามได้ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวในปีนี้ได้ 7.5 ล้านตัน โดยมีประเทศผู้นำเข้าสำคัญที่มีต้องการซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นได้แก่ สิงคโปร์ อังโกลา และฮ่องกง ที่ 37% 30.6% และ 22.7% ตามลำดับ

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น เพราะการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ข้าวส่วนใหญ่ถูกซื้อเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามนโยบายของ

รัฐบาลจึงทำให้อุปทานข้าวในตลาดลดลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 397 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จาก ระดับ 397-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารเวียดนาม เรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการรับซื้อข้าวจำนวน 1 ล้านตัน เพื่อเก็บสำรอง ข้าวคราวออกไปอีก โดยให้เหตุผลว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ทำให้ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ทั้งนี้แต่เดิมนั้นรัฐบาลเวียดนามได้กำหนดเส้นตายสำหรับการรับซื้อข้าวไว้ถึงวันที่ 31 ก.ค. (เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.) ซึ่งทางสมาคมได้ขอให้ยืดระยะเวลาออกไปอีก 2 สัปดาห์ โดยระบุว่า จนถึงขณะนี้ผู้ค้าข้าวสามารถหาซื้อข้าว ได้เพียง 60-70% ของเป้าหมายเท่านั้น

ข้อมูลจากกรมการเพาะปลูกของเวียดนาม (The Cultivation Department) ระบุว่าขณะนี้ยังคงข้าวที่ยัง ไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 4.4 ล้านไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10.5 ล้านไร่ ซึ่งจากสถานการณ์ที่ฝนตกลงมา อย่างหนักจนชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ได้นั้น ยังทำให้ราคาข้าวในประเทศ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารเวียดนาม เผยด้วยว่า ราคาข้าวส่งออกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกขายข้าว 5% ในราคาที่ดินละ 405 เหรียญสหรัฐ และก่อนหน้านี้อาเซียนได้ปรับเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าว 25% ขึ้นมาอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในการประชุมหารือเมื่อเร็วๆ นี้ นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม ได้ให้คำมั่นว่า สถานการณ์ส่งออกจะดีขึ้นในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า พร้อมแนะนำบริษัทอย่าเพิ่งเร่งขยายข้าวออกมา ไม่เช่นนั้นจะ เป็นการตัดราคาตัวเอง และว่า ความได้เปรียบในด้านต่างๆ อาทิ ข้าวใหม่ และราคาที่แข่งขันได้ ทำให้มีโอกาที่ เวียดนามจะส่งออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้น

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ปริมาณส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) มีทั้งสิ้น 207,370 ตัน เพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาได้มีการส่งออกข้าวจำนวน 31,411 ตัน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 84,041 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 109,094 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 8,996 ตัน เป็นต้น โดย ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย โปแลนด์จำนวน 32,876 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 30,822 ตัน มาเลเซียจำนวน 24,841 ตัน ไทยจำนวน 22,570 ตัน จีนจำนวน 13,382 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% ของกัมพูชาในปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าว 5% ของ ไทยและเวียดนามอยู่ที่ 455 และ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

พม่า

สมาคมการค้าข้าวเปลือกและข้าวสารแห่งพม่า (Myanmar Rice and Paddy Trading Association) ระบุว่าจากการที่ประชากรพม่ามีความต้องการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น ประกอบกับมีการ แข่งขันกับข้าวเวียดนาม จึงคาดว่าจะทำให้การส่งออกข้าวมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ ราคาข้าวที่พม่าส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ ราคาข้าวของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 355 เหรียญสหรัฐต่อตัน

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกหลัก (Kharif rice crop) ณ วันที่ 31 ก.ค. มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 149 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 3% ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) ระบุว่า การเพาะปลูกข้าวทางด้านตะวันออกของประเทศจะดีขึ้นในเดือนนี้ เพราะคาดว่าจะมีฝนตกลงมา หลังจากที่ในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตรของอินเดียคาดว่าในปีการผลิต 2012/13 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 104.4 ล้านตัน โดยในฤดูการผลิตหลักจะมีผลผลิตประมาณ 92.76 ล้านตัน

ทางการอินเดียคาดว่า ในปีการผลิต 2013/14 จะมีการกำหนดเป้าหมายในโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลไว้ที่ 34.5 ล้านตัน ลดลง 14%จากเป้าหมายในปีการผลิต 2012/13 ที่กำหนดไว้ 40 ล้านตัน ทั้งนี้ สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ก.ค. อยู่ที่ 31.508 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.6% จากจำนวน 30.708 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากเป็น 2.7 เท่าจากเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้มีสต็อกขั้นต่ำที่ 11.8 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานควบคุมน้ำท่วม และบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีน (SFCDRH) และสำนักงานด้านอุตุนิยมวิทยา และการเกษตรของจีนร่วมกันเปิดเผยผลวิเคราะห์ว่า สภาพอากาศแล้งที่เลวร้ายในจีนมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และทำให้การผลิตข้าวลดน้อยลง

ขณะนี้เป็นเวลาวิกฤติของการผลิตข้าวทางตอนใต้ของจีน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศแล้งมากที่สุดคือ มณฑลหูหนาน กุ้ยโจว หูเป่ย์ และเทศบาลนครฉงชิ่ง ซึ่งมีฝนตกน้อยกว่าปกติ 10-30% นับตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มณฑลหูหนาน กุ้ยโจว และหูเป่ย์ถือเป็นมณฑลผลิตข้าวรายใหญ่ของประเทศ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีน (CMA) คาดการณ์ว่า บริเวณตอนใต้ของจีนจะยังคงเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยคาดว่าสภาพอากาศในบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Korea-Agro-Fisheries & Food Trade or AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อจำนวนรวม 32,000 ตัน มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้ โดยซื้อข้าวจำนวน 27,565 ตัน ในราคา 928 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจำนวน 4,435 ตัน ในราคา 918 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com